



Hestamannafélagið Sprettur

Stjórnarfundur Sprettis 18. febrúar 2025, fundur hófst kl 20:00.

Staður: Fundarherbergi Samskipahöllinni

Mættir eru: Jónína Björk Vilhjálmsdóttir, Katla Gísladóttir, Hermann Vilmundarson, Sigurbjörn Eiríksson, Lárus Sindri Lárusson, Haraldur Pétursson, Ragnar Stefánsson og Þórdís Erla.

Fjarverandi: Davíð Áskelsson

- 1. Að gefnu tilefni**
Dýranið tilkynninst til Mast / Áfengisakstur og slagsmál til lögreglu.
- 2. Aðalfundur Sprettis**
Tillaga um dagsetningu 1 apríl. Þórdís sendir út tilkynningu um fundinn og auglýsa eftir tillögum að lagabreytingum.
- 3. Æfingartímar hjá liðum og aðgengi.**
Ragnar er búinn að setja upp lyklabox og Þórdís hefur litlu hurðina opna á æfingartímum. Ragnar og Þórdís eru búnar að skrifa nýjar umferðar- og umgengnisreglur fyrir reiðhallir félagsins.
- 4. Leiga á höllunum fyrir utanfélagsfólk.**
Mikil aðsókn í leigu á höllunum. Þú þarft að vera skuldlaus félagsmaður, 18 ára eða eldri. Reiðkennarar sem eru með lykil mega bara nota þá á meðan á kennslu stendur. Ragnar og Þórdís kanna möguleikann á að opna/loka lykllum pr. klukkutíma
- 5. Öryggiskerfi**
Ragnar talar við Securitas um hvenær öryggiskerfin fara í gang hjá Spretti,
- 6. Auglýsingar fyrir beitarhólfín.**
Búa til reglur og auglýsingar fyrir beitarhólfín. Claudia er búin að bjóðast til að búa til kort af svæðinu - Ragnar fyllir inn hvaða númer eru hvar. Haraldur kannar með reglur og Ragnar undirbýr hólfín.
- 7. Félagsgjöldin**
Rætt um hvort félög greiða fyrir félagsmenn og niðurstaðan er að félagsgjöldin verða að vera tengd einstaklingum, ekki félögum/fyrirtækjum.
- 8. Plokkhópur**
Kristín Njál
- 9. Hljóðkerfi**
Ástandið er þokkalegt, einn hátalari bilaður. Það þarf ca. einn dag til að þrifa og laga, ákveðið að gera þetta í vor.
- 10. Plastgámur**
Haraldur og Ragnar halda áfram með málið

11. Samningur til við LBHI

Ný samningur fyrir keppnishópin liggur fyrir og til búinn til undirskriftar. Komin ósk um næsta vetur, við þurfum að skoða málið og hugsa um hvað við getum samþykkt. Allt í lagi með 3 hópa um haustið en ekki eins auðvelt eftir áramót mv. óbreytt ástand í annari útleigu.

12. Ljós í Húsasmiðjuhöllinni

Ragnar temur málið áfram.

13. Tiltekt á skrifstofu

Það má farga bókhaldsgögnum eldri en 7 ára á við eigandi hátt.
Ákveðið að kaupa hillur og setja upp þannig að hægt sé að taka til

14. Renna

Tiltekt fyrir næsta mót, Ragnar tekur það mál.

15. Trek

Frestun,

16. Öryggismál

Frestun

17. Verkfæralisti fyrir umsjónarmann

Spurning um hvort hægt sé að sækja meiri afslátt eða tengja við auglýsingu.

18. Tryggingar

Ragnar hafði samband við tryggingar félagsins. Þörf er á að bæta þær og ganga þannig frá að húsnæði, tæki, tól og starfsmenn séu tryggð. Lárus tekur málið áfram.

19. Félagshesthús

Nokkur laus pláss, samþykkt var að Jóna mætti leiga laus pláss svo lengi sem engin eftirspurn væri til staðar.

20. Póstur frá RML.

Þórdís kannar hjá Matthildi með mat og svarar Pétri. Þetta snýst um 10 – 13 júní.

21. Þorablótið

Lögregla kom í reglubundið eftirlit, vildi sjá að öll leyfi væru til staðar og að allt færi vel fram. Kom með nokkrar athugasemdir sem teknar verða til greina við næsta viðburð.

22. Samskipasamningur

Jónína og og Sigurbjörn eru í viðræðum við markaðsstjóra Samskipa.

23. Fyrstadeildin

Byrjar á föstudaginn, útistandandi mál komin á hreint. Ípadar og tölvur verða lánaðar.

24. Sprettsmerkið

Gréta bjó til skissu af merkinu í upphafi Spretts sem var svo gerð að merki félagsins. Hún óskar eftir því að fullklára merkið, Jónína kannar um að fá fast verð.

25. Fjármál félagsins

Farið var yfir fjármálin og er staðan ágæt, fyrsta Blue Lagoon mótið skilaði ágætum tekjum fyrir æskulýðsnefndina.

26. Auglýsing í höllunum

Það þarf fara yfir stöðu auglýsinga í Samskiphöllinni og innheimta það sem er útistandandi. Eitthvað er ennþá ógreitt frá fyrri árum, þær þarf að taka niður.

27. Innheimtuþónusta

Samþykkt að innleiða innheimtuþónustu.

Fundi slitið kl. 23:00

Fundargerð ritaði Haraldur Pétursson